

เรียนดี กิจกรรมเด่น



บรรยากาศในพิธีมอบทุน



น้องเอ นักศึกษาทุนผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้

"ด้วยการที่มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญและการสร้างประโยชน์สู่สังคม โครงการพัฒนาผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาสังคมเด็กในภาคเหนือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนสตรีที่ยากจน และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงล่อลวงเข้าสู่อาชีพ การขายบริการทางเพศ ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการมอบทุนการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนั้นทางมูลนิธิจึงต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ ซึ่งเข้ามาให้การสนับสนุนด้านเงินทุนนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ได้มอบทุนจำนวน 589 ทุน จึงหวังว่านักเรียนนักศึกษาจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความอดทน ตั้งใจทำความดี และที่สำคัญหวังไว้ว่าจะทำงานตอบแทนสังคมในอนาคต"

"ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นอย่างดี แม้ว่าฐานะทาง เศรษฐกิจ ครอบครัว สมบูรณ์ ซึ่ง การศึกษาให้ และในที่สุดก็ได้รับ 1,500 บาท แม้ว่าจะมี อีกทั้งใจกว้างหาหนทางหา รอดรอมรับมาเรื่อยๆ

เราลองมาฟังเสียงหนึ่งจาก น.ส.สุภาพันธ์ หรือ น้องเอ ตัวแทนนักศึกษาทุนโครงการ ซึ่งถือว่าเป็น เด็กเรียนดีที่รับตีจากเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมอยู่ที่ 3.93 และเป็นนักกิจกรรมด้วยซึ่งมีประกาศนียบัตร รับรองจากหน่วยงานต่างๆเฉียด 100 ใบ เล่าว่า

โรงเรียนคือเป็นประธานส... "เมื่อขึ้นชั้น ม.ปลาย ซึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระบ้าง

"หนูต้องขอขอบคุณโครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้มากที่ได้ให้โอกาสกับชีวิตหนู เนื่องจากหนูเป็น เด็กกำพร้า เริ่มจากพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุ 2 ขวบ จึงต้องอยู่กับแม่ จากนั้นหลายปีแม่ได้แต่งงานใหม่มีลูกสาวอีก 1 คน ไม่นานพ่อเลี้ยงก็มาเสียอีก และสิ่งที่ทำให้หนูหัวใจแค้นสลายก็ตอนที่เรียนชั้น ม.2 แม่ก็ด่วนจากไปอีก คน หนูและน้องสาวจึงต้องอาศัยอยู่กับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อเลี้ยง"

สามารถ อีกทั้งก็ไม่คิด โรงเรียนอีกด้วย หนูก็มี เข้าเรียนที่สำนักวิชาพยาบาล

เด็กทุนโตโยต้า-มฟล.



"ในอนาคตหนูจะตอบแทนสังคมอย่างสุดกำลังแน่นอน" นี่คือคำมั่นสัญญาจาก "น้องเอ" น.ส.สุภาพันท์ จันทรศิริ นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) 1 ใน 589 นักเรียนทุนโครงการพุทฺหิงไทยใน วันพรุ่งนี้

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2551 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. ซึ่งรับพิตชอบโครงการพุทฺหิงไทยในวันพรุ่งนี้ ได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าสู่การขายบริการทางเพศ ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการนี้ มฟล. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย จำนวน 589 ทุน เป็นเงินกว่า 2,700,000 บาท โดยนักเรียน นักศึกษา อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด เชียงราย, พะเยา, ลำปาง และเชียงใหม่ ซึ่ง ดร.พัลลภ ภัคเกษม กรรมการบริหารมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

ยากจนเกินไปในชีวิตมาก อย่างไรก็ตามก็ดีน้ำดีกับหนูและน้องมากๆ อุปการะเลี้ยงดู บ้านจะขัดสนก็ตาม ขณะนั้นหนูเรียนอยู่ชั้น ม.2 ที่ ร.ร.อนุบาลขุน เมื่อ เป็นคุณครูของหนูรู้ว่าหนูกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ จึงพยายามหาทุนการ ทุนจากโครงการพุทฺหิงไทยในวันพรุ่งนี้ ในช่วงม.ต้น ได้รับปีการศึกษา: เงินไม่มากนักแต่ก็พอที่จะนำมาใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ส่วนหนึ่ง ได้สมัครสอบการรับจ้างพิมพ์งาน ตอนนั้นได้ค่าแรงแฟนละ 3 บาท ก็เก็บ ของนั้นแม้ว่าจะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หนูยังทำกิจกรรมให้กับทาง นักเรียนด้วย" ก็ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ อนุวิทยาคม ตอนนั้นได้รับทุนปีละ 5,000 บาท ของเลี้ยงหลาน 2 คนได้พอสมควร หนูพยายามตั้งใจเรียนสุดความ ใจการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นประธานฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ของ มากที่มด้วยเกรดเฉลี่ย 3.93 ยิ่งไปกว่านั้นแล้วยังสามารถสอบโควตา ลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้สำเร็จ"

"ในระดับอุดมศึกษาหนูเพิ่งเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2551 นี้ ซึ่งยังได้ทุน ต่อเนื่องอีกปีละ 25,000 บาท จนจบการศึกษา สำหรับสาเหตุที่เลือกเรียน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์นั้นเป็นความใฝ่ฝันของหนูตั้งแต่เด็กสมัยที่เห็นแม่ป่วย จึงมีแรงผลักดันในการเลือกเรียนสายนี้ ซึ่งหวังเหลือเกินว่าเมื่อจบการศึกษา แล้วจะทำงานด้านนี้ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งวิชาชีพพยาบาลถือว่าเป็นงานที่ สามารถช่วยเหลือสังคมได้ทางหนึ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมที่ได้ให้โอกาส กับหนูในวันนี้"

และนี่ก็เป็นเสียงหนึ่งจากเด็กซึ่งกำพร้าพ่อแม่และเคยอยู่ในสภาพจิตใจที่ก่อ แก่ที่สุดๆ และเมื่อได้รับโอกาสดีๆจากสังคมในการหยิบยื่นโอกาสทางการ ศึกษา เธอไม่รีรอที่จะความมั่นเอาใจและปลุกวิถุคติเป็นโอกาสให้กับชีวิต และเชื่อว่าเด็กคนนี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติอีกหนึ่งแรงอย่างแน่นอน.

"สุภาพันท์ จันทรศิริ"